

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ ๖๕๓๖๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๖๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรและรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลจำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลางและเล็ก ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามประกาศ
เรื่อง แนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ ๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษารายงานผลมาแล้ว จำนวน ๓๓ เขต และยังไม่รายงานผล จำนวน ๙ เขต รายละเอียด ดังสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและ
บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ ๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๓ เขต พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ๕ เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ตามแผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง ครูคลังสมอง (โครงการครูคลังสมอง) งบดำเนินงาน จึงขอให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบดำเนินการทำสัญญาจ้างเหมาและส่งมอบบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียนตามรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติโดยเร่งด่วนต่อไป สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่ยังไม่ได้รายงานผลการคัดเลือกโรงเรียนรอบที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ จำนวน ๙ เขต ให้รีบรายงานผลการ
คัดเลือกโรงเรียนและรายชื่อบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะบรรจุในโรงเรียนที่คัดเลือกใหม่ให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ โดยด่วนที่สุด

อนึ่ง การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ตามสาขาที่บรรจุในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนั้น ปัจจุบันได้มีผู้ร้องเรียนว่า
โรงเรียนได้มอบหมายให้บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปปฏิบัติหน้าที่หลักอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจยกระดับ

/ คุณภาพ ...

คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เช่น ทำหน้าที่ธุรการ หรือสอนรายวิชาอื่น ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านได้กำกับกำกับและติดตามการมอบหมายงานของโรงเรียนในโครงการให้ดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องปฏิบัติหน้าที่การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ตามสาขาที่บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สถาบันวิทยาศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๐